

ค้านประกัน 'โกหนั่ง'

ส่งตัวฟ้องศาลคดีค้ำมนุษย์ ตร.ยันสาวถึงใครจับหมด ปปง.ร่วมสอบจ่อยึดทรัพย์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีที่ตำรวจสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ทั้งทางบก และทางทะเลรวม 11 จุด เพื่อช่วยเหลือเหยื่อแรงงานต่างด้าวในเรือประมงต่างๆ ในเขต จ.ตรัง พร้อมจับกุมนายสมพล หรือ "โกหนั่ง"

จิโรจน์มนตรี นายกสมาคมประมงกันตัง กับพวกรวม 8 คน ในข้อหากระทำความผิดร่วมกันค้ำมนุษย์ และสมคบกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ ว่านายสมพลได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัว แต่พนักงานสอบสวนไม่อนุญาต พร้อมคัดค้านการประกันตัว และนำตัวนายสมพลไปฝากขังที่ สภ.เมืองตรัง โดยจะมีการส่งฟ้องศาลในวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งนายสมพล ต้องขอประกันตัวในชั้นศาล

วันเดียวกัน พล.ต.ต.ภัทร วัฒนวิศาล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (รอง ผบช.ภ.9) ได้เรียกประชุมชุดสอบสวนคดีดังกล่าว เพื่อสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นเหยื่อชาวเมียนมา 11 คน พยานแวดล้อม พยานหลักฐาน และองค์กรเอกชนที่ได้รับการร้องเรียนจากแรงงานชาวเมียนมา เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม

และเครือข่ายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมออกหมายจับเพิ่มเติม ซึ่งจากการสอบสวนได้พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี นอกจากนี้ยังมีการส่งตำรวจชุดสืบสวนเข้าไปตรวจค้นบ่อน้ำแห่งหนึ่งในเขต อ.กันตัง จ.ตรัง ที่สันนิษฐานว่าจะมีการขาดกรรมแรงงานชาวเมียนมา และนำศพไปทิ้งไว้เพื่ออำพรางคดี โดยได้มีการสูบน้ำออกจากบ่อแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ

ด้าน พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.9 กล่าวว่า ชุดสอบสวนได้ตรวจยึดเรือกลางทะเลตรัง และตรวจสอบเรือเป้าหมายที่คาดว่าถูกใช้ในการกระทำความผิดในคดีค้ำมนุษย์ ที่ได้ออกหมายจับไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 3 ลำ ได้แก่ เรือโกคา 19, เรือโกคา 34 และเรือวนิชการประมง พร้อมควบคุมได้เรือทั้งหมดมาสอบสวนแล้ว นอกจากนี้ยังตามยึดได้อีก 1 ลำ ที่แพปลาบุญลาภ การประมงของนายสมพล รวมเรือที่ถูกยึด 4 ลำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรือ พิสูจน์หลักฐานบนเรือ และสอบปากคำลูกเรือเพื่อนำไปประกอบสำนวน

การสอบสวน

ผบช.ภ.9 กล่าวด้วยว่า ถ้าการสืบสวนสอบสวนเชื่อมโยงไปจนพบว่า มีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวก็จะมี การดำเนินคดีทั้งหมด แต่จะให้ตอบว่าจะโยงไปมากกว่านี้หรือไม่ ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ ต้องให้เวลาชุดสอบสวน และชุดสืบสวนทำงานก่อน โดยยืนยันว่าคดีดังกล่าวจะสืบสวนสอบสวนไปตามข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยคดีดังกล่าวยังมีขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานอีกจำนวนมาก และจะนำไปสู่การยึดทรัพย์หรือไม่อยู่ที่การสอบสวน ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสอบสวนด้วยแล้ว ถ้าหลักฐานเพียงพอก็อาจนำไปสู่การยึดทรัพย์ได้

"ที่เกรงกันว่าการทำคดีนี้จะมีอุปสรรค และกลายเป็นมวยล้ม เพราะผู้ต้องหาเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่นั้น ขอยืนยันว่าผมไม่ได้มาชกมวย แต่มาทำสำนวนการสอบสวน สมัยที่ผมเป็น ผบช.ภ.7 ก็คลี่คลายคดีที่มีการจับแรงงานชาวเมียนมาไปขังกรงที่ จ.นครปฐม เอาไว้ได้ อีกทั้งคดีนี้ได้ส่งนายตำรวจระดับสูงที่มีความชำนาญ รวมถึงมีประสบการณ์จากการคลี่คลายคดีค้ำมนุษย์โรฮีนจา มาดูแลงานทั้งการสอบสวนและสืบสวนด้วย ผมจึงเชื่อมั่นว่าจะดำเนินคดีนี้ไปได้อย่างดี หลังจากนี้การสืบสวนสอบสวนที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา จะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุด" ผบช.ภ.9 กล่าว